

ชื่อการวิจัย	ผลการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ของหมู่บ้านโป่งเย็น ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่
ผู้วิจัย	นางสาวรจนา วงศ์ทันใจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์น
ระยะเวลาที่ทำวิจัย	ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นิลุช บุญยฤทธิฐานนท์
ปีการศึกษา	2555

### บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาผลการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชน และ 3) เพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนภายหลังจากการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในเขต หมู่บ้านโป่งเย็น ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามในเขตพื้นที่หมู่บ้านโป่งเย็น ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 191 คน

ผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าร้อยละ 83.25 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น 1) เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความพอประมาณ คือ การมีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป และไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดำเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

และเมื่อพิจารณาผลการเกี่ยวกับ ผลการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชน พบว่าในหมู่บ้านโป่งเย็น มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดั้มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 กล่าวคือประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดั้มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนในระดั้มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29) แต่เมื่อ

กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ แนวคิดกลับพบว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชุมชน พบว่าชุมชนได้มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเกิดความสำเร็จในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73) และทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงจากการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70)